

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่3/2559

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมืองอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้เข้าประชุม

1.นายวัฒนา	รัตนวงศ์		ประธาน
2.นายนิคมชัย	ชัยวัฒน์		ประธานกิตติมศักดิ์
3.นายสมนึก	ทักษิณา		ประธานกิตติมศักดิ์
4.นายชาติ	เจริญสุข		กรรมการกิตติมศักดิ์
5.นายสมพงษ์	นำศรีเจริญสุข		ที่ปรึกษา
6.นายชัยรัตน์	โสธรนพบุตร		รองประธาน
7.นางบุญมี	ศรีสุข		รองประธาน
8.นางวสันต์	ศิรินภรัตน์		รองประธาน
9.นายจอมพงษ์	ชูทับทิม		เลขาธิการ
10.นายอลงกต	พิทยานุคุณ		นายทะเบียน
11.นายชัยรัตน์	ตันคงคาร์ตัน		กรรมการ
12.นายจิตรกร	เผด็จศึก		กรรมการ
13.นายณรงค์ศักดิ์	แก้วเมืองเพชร		กรรมการ
14.นายคงศักดิ์	รวมฟอง	(แทน) นายณัฐชัย อักษรดิษฐ์	กรรมการกิตติมศักดิ์
15.นางนุกูล	ยุทธการ	(แทน) นายจักรพงษ์ จรัสเวชสุทธิ	ปฏิคม

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 17.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอื่นๆ

27-29 พฤษภาคม 2559 นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายภานุ เจริญสุข ประธาน YEC วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2559 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ

23 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 -16.00 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายภานุ เจริญสุข ประธาน YEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องเทพราช โรงแรมชลธาราเวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. นายชาติ เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมประชุมสัมมนา การขับเคลื่อน และปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา

26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาติ เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ์ นายชัยรัตน์ โสทรนพบุตร รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขานุการ ร่วมตอบรับและหารือเกี่ยวกับการค้าและการ ลงทุนระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา- นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลา กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

27 พฤษภาคม 2559 นายชาติ เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ์ นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขานุการนายภาณุ เจริญสุข ประธาน YEC ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการค้าการลงทุนที่ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องนครเนื่องเขต โรงแรมชั้นชาเวล เนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นายชาติ เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ์ นายชัยรัตน์ โสทรนพบุตร รอง ประธาน ร่วมโครงการสมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราช ภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขานุการ ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลบ้าน ใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น นายชาติ เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น นายชาติ เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการการเรียไ้รจังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

## - กิจกรรมอื่นๆ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2559

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

### 3.1 การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข ปี 2559

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขานุการ) กล่าวว่า วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนด จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข ปี 2559 ลงทะเบียนเวลา 05.00 น. พิธีเปิดงานเวลา 06.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม เดินหรือวิ่ง เข้าเส้นชัย จะได้รับของที่ระลึก และได้จับรางวัล อีกมากมาย รายได้ส่วนหนึ่ง สนับสนุนซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ทางหอการค้าไม่ยากครบถ้วนกรรมการมาก แต่ถ้าไม่จัดกิจกรรมอะไรเลย หอการค้าจะไม่มีผลงาน ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกิจกรรมอยู่ตลอด ทำ

ให้มีผลงานมาตลอด และได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมและรางวัลผู้ว่าสำเภาทอง หลายปีซ้อน เพราะหอการค้าทั้ง  
ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลงานโดดเด่นหลายอย่าง ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าที่ให้การสนับสนุน  
กิจกรรมของหอการค้ามาโดยตลอด

นายจิตกร เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า การจัดการจัดกิจกรรม เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถิ่นศีล 5 ลด ละ  
อบายมุข ได้อะไรหลายอย่าง ได้เรื่องสุขภาพที่แข็งแรง ได้สมาธิ ได้บุญที่ได้จากการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล ทำ  
ให้คนรู้จักหอการค้ามากขึ้น ได้ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันของกรรมการและสมาชิกหอการค้าในการจัดกิจกรรม  
ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิกร่วมกิจกรรมโยพร้อมเพรียงกัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **3.2 โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร**

นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่าโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โครงการนี้เป็นของหอการค้าไทยที่  
ขอความร่วมมือหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ให้ดูแลให้คำแนะนำสหกรณ์ 1 สหกรณ์ ที่ได้รับมาตรฐานแล้ว หอการค้าจังหวัด  
ฉะเชิงเทราเลือกสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

#### **4.1 การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 9**

นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 9 เมื่อปีที่ผ่านมาหอการค้าไม่ได้จัด  
งาน เพราะมีปัญหาเรื่องไม่มีพื้นที่จัดงาน แต่ปีนี้ ได้ไปคุยเรื่องพื้นที่ กับบิ๊นทรายโลก เบื้องต้น ให้เช่าพื้นที่ได้  
เหมือนเดิม เป็นจำนวน 5 วันๆละ 20,000 บาท ได้ประสานงานการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 9 ไว้เบื้องต้นนี้วันที่  
1-5 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้คุณบุญมี ศรีสุข เป็นประธานจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 9

#### **4.2 การจัดประชุมสังฆจร หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา**

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าอยากเสนอขอมติที่ประชุม ว่าในการประชุมครั้งต่อไปอาจจะมีการ  
การประชุมสังฆจรบ้าง ในบางเดือน วัตถุประสงค์การประชุมสังฆจร จะได้ไปเยี่ยมเยียน สมาชิกต่างอำเภอ จะได้เพิ่มความ  
ความสัมพันธ์กับสมาชิกหอการค้า และเป็นการขยายเครือข่ายเพิ่มสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** รับหลักการ

#### **4.3 โครงการถนนคนเดิน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา**

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าขอมติที่ประชุมจัดโครงการถนนคนเดิน หอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จากการศึกษาและหาข้อมูล หอการค้าจังหวัดหลายจังหวัดที่จัดโครงการนี้แล้ว ประสบผลสำเร็จมีรายได้เข้าหาช้ทุกเดือน ถนนใช้  
ระยะทางสั้น ไม่รบกวน หรือเดือดร้อนการจราจรมากนักและสินค้าก็ไม่เหมือนตลาดนัด จะแตกต่างออกไป การดำเนินการคือหอการค้า  
จัดหาพื้นที่ถนนที่จะจำหน่ายสินค้าและบริหารจัดการพื้นที่เองทุกอย่างค่าพื้นที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ รายได้ให้หลังหักค่าใช้จ่าย  
แล้วไว้ใช้บริหารงานในหอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ คูเรื่องสถานที่ไว้ที่ถนนสายหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน้าเจ็อนสวน  
มรุพงษ์ ดูแล้วน่าจะเป็พื้นที่ที่เหมาะสม ไม่เดือดร้อนการจราจร เรื่องสินค้า ค่อยมาคัดสรรกันอีกทีว่าจะเอาสินค้าประเภทไหน

นายสมนึก ทักษิณา(กรรมการกิตติมศักดิ์) กล่าวว่าเรื่องพื้นที่สำคัญที่สุดจัดแล้วต้องมีคนมาเดินเดินค้าต้องแตกต่างจากตลาดนัดซัดจน ถนนหน้าศาลกัที่เหมาะสมและขอให้ลองประสานของอนุมัติผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่

นายวสันต์ ศิริภรณ์ (รองประธาน) กล่าวว่า เรื่องพื้นที่ต้องขออนุญาตจากเทศบาลเมือง จะขออนุญาตได้หรือเปล่าในบางพื้นที่ก็ใช้ไม่ได้ ลองไปประสานงานเรื่องพื้นที่มาก่อน ว่าใช้พื้นที่ตรงไหนได้บ้าง ในการจัดถนนคนเดินแล้วค่อยมาประชุมกลุ่มย่อยกันอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### 4.4 กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์

นายนิคมชัย ชัยวัฒน์ (กรรมการกิตติมศักดิ์) กล่าวว่าขอเสนอให้ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ หอการค้าไม่ได้จัดมานานมากแล้ว ถ้าจัดผมจะช่วยหาทีมให้ และช่วยแนะนำ การจัดงานให้ การจัดงานจะเป็นปลายปีหรือไม่ก็จัดต้นปี ถึงจะเหมาะสม ไม่ตรงกับช่วงหน้าฝน การจัดถ้าจะให้มียรายได้ดีต่อมาก ต้องค่าทีม 25,000 บาท จำนวน 40 ทีม ถ้าจะจัดต้องมีการเตรียมงานประมาณ 2 เดือน ในการจำหน่ายทีม ในการหาผู้สนับสนุนการจัดงาน ถ้าในที่ประชุมเห็นด้วย กับกิจกรรมนี้ ก็ต้องแต่งตั้งคณะทำงาน ประสานโครงการ เพื่อพูดคุยรายละเอียด ในการจัดงาน กำหนดวันเวลาและสถานที่

**มติที่ประชุม** รับหลักการ จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์

#### 4.4 กิจกรรมปั่นจักรยาน 100 ปี 100 กิโลเมตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มย่อยทางกลุ่มกรรมการหอการค้าที่จัดจักรยานอยากเสนอที่ประชุม จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 100 ปี 100 กิโลเมตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถึวยพระราชทาน เก็บค่าสมัครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจะได้ไม่ต้องรบกวนคณะกรรมการหอการค้าถ้าในที่ประชุมเห็นด้วยจะได้ คำนึงการต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### 4.5 โครงการตลาดนัดชุมชน

นายจิตรกร เสด็จศึก(กรรมการ)กล่าวว่าผมมีพื้นที่ อยู่แถวตี กหม้อ ประมาณ 8 ไร่ ไร่ ไร่ มองดูแล้ว น่าจะเป็นพื้นที่จัดตลาดนัดชุมชนได้ ตลาดนัดชุมชนคือให้ชาวชุมชน นำ พืชผลทางการเกษตรพวกข้าวสาร ไข่ ผลไม้ ผักปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชน หรือประเภทอาหารแบบเปิดทำจรจ ำหน่าย ให้ทางหอการค้าบริหารจัดการเรื่องพื้นที่ ถือว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและการช่วยเหลือชาวชุมชน ที่มีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย

นายสมนึก ทักษิณา(กรรมการกิตติมศักดิ์) กล่าวว่าดูแล้ว ใกล้เคียงไปหน่อย แต่พื้นที่ตรงนั้น ก็เป็นทางของการสัญจรภายนอกเมือง ทำได้ แต่จะมีคนมาเดินซื้อหรือเปล่า พื้นที่ที่เหมาะสมน่าจะเป็นพื้นที่ตรงตามข้างป็น อยู่ในเขตชุมชนเมือง

นายจิตรกร เสด็จศึก(กรรมการ)กล่าวว่าทางหอการค้าได้ไปประสานงานเบื้องต้นกับทางผู้บังคับบัญชากองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ว่าจะขอปรับพื้นที่ ตรงสนามยิงปืน ของค่ายศรี โสธร เป็นพื้นที่ ประมาณ 18 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ ในการค้าขายของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดงาน ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่ที่มีก็ใช้ไม่ได้ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับการจัดงานมากที่สุดแต่แค่จัดงานอาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 10 วัน พื้นที่เสื่อมโทรมมาก ปัญหาเรื่อง สนามหญ้า น้ำ เสียขยะ และคนที่มาออกก ล้างกาย เทศบาลจึงไม่ยอมให้มาใช้พื้นที่นี้ ในการจัดงานต่างๆ

**มติที่ประชุม** รับหลักการและให้นำไปศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป

#### 4.6 จัดงานย้อนวิถี ชุมชนวัดหลวงพ่อโสธร ช่วงลอยกระทง

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าทางเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโสธร ได้เชิญหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปปรึกษาหรือเกี่ยวกับการจัดงานที่วัดหลวงพ่อโสธร ช่วงลอยกระทง เมื่อหลายปีที่ผ่านมามาทางวัดหลวงพ่อโสธรจัดงานช่วงลอยกระทง ซึ่งตรงกับงานนมัสการหลวงพ่อกุศลโสธร ที่จัดหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราติดกันมาหลายปีแล้ว แต่อยากจะทำงานแบบนี้ อีกอยากให้ทางหอการค้าเข้าไปดำเนินการจัดงานช่วงจัดงาน จะมีการเปิดโบสถ์ถึงเที่ยงคืน ให้คนมานมัสการหลวงพ่อกุศลโสธร และช่วงนี้ทางวัดได้ปรับสภาพที่ริมเขื่อนหน้าให้มีศาลาธรรมิณีเป็นระเบียบสวยงาม ทางที่ประชุมเห็นว่าเป็นอย่างนี้ไปบ้าง

นายชิตกร เสด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่าตั้งแต่มีข่าวขายดอกไม้เกินราคา ทำให้ชื่อเสียงทางวัดเสียหายได้มีสื่อต่างๆ มาขอสัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ตำรวจ และทางวัดหลวงพ่อโสธร ให้มาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ อย่างเร่งด่วน ขณะนี้ ได้มีการเข้าไปแก้ไขหลายจุดเริ่มจากคนที่มาโบกเรียกรถให้เข้าไปจอดตามที่จอดรถต่างๆ และให้เรียกซื้อดอกไม้ ตอนนี้ ไม่มีแล้ว เรื่องอาคารจอดรถของทางวัด ซึ่งไปดูแลแล้วมีคนเอารถเข้าไปจอดทิ้งไว้ถาวรเป็นจำนวนหลายคัน ตอนนี้ แก้ไขโดยให้เจ้าของรถออกไปหมดแล้ว และแก้ไขการจราจรส่วน ช่วงนี้ จะไม่มีปัญหารถติดเหมือนเมื่อก่อนและมีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้านค้าข้างของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไปจะมีการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องทุกเดือน เพื่อติดตามผลและแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่อง ให้ดีขึ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### วาระที่ 5 เรื่องข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช.ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพในแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าวัดหลวงพ่อ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วัดหลวงพ่อโสธร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มาประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สำนักงานหอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้มีการสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ไปเสนอในการประชุม กรอ.จังหวัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าที่ผ่านมามีข้อเสนอเรื่อง ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าอันเป็นที่น่ารังเกียจ ในการประชุม กรอ.จังหวัด แต่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มองว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาใหญ่เกินไป แนะนำให้เสนอทาง สคช. และมอบหมายให้ทางภาคเอกชนนำเสนอเองเลย เมื่อหลายปีก่อนทางหอการค้าได้มีการนำเสนอเรื่องนี้ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอในการประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และหอการค้าไทย ให้ช่วยกันผลักดันแก้ไขเรื่องนี้ ผลออกมาคือแก้ไขจากประกอบกิจการค้าอันเป็นที่น่ารังเกียจ เป็น ประกอบกิจการค้า อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไปอยากเสนอทาง สคช.ว่าให้ยกเลิกไม่ให้ใช้ใบอนุญาตนี้ เลยเพราะการประกอบกิจการอาหาร ต้องมีการได้รับการอนุญาตผ่านมาตรฐานทางสาธารณสุขและเขียนต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอยู่แล้วแล้วทำไมเทศบาลต้องมาควบคุม ออกใบอนุญาตให้อีก จึงเห็นความขอยกเลิก ไม่ต้องใช้อีกต่อไป อีกเรื่องที่ยกให้ตั้งข้อสังเกตการเก็บเงินค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ เส้นทางฉะเชิงเทราไปสุวรรณภูมิ จากกรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ไม่เสียค่าผ่านทาง ทางทางพิเศษ มีหลัก การคิดอย่างไร มาแบ่งแยกอย่างไร เสียเงินกับไม่เสียเงิน ที่งานที่เส้นทางเดียวกัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### วาระที่ 6 เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ไม่มีเรื่องเสนอ

## วาระที่ 7 เรื่องยุทธศาสตร์จังหวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มีเรื่องเสนอ

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าได้มีการประชุมกลุ่มย่อยกันในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ไว้ใช้จ่ายในการบริหารของนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ที่โรงเปียร์ มีการจำหน่ายโต๊ะ ได้ไปคุยรายละเอียดเบื้องต้นกับทางโรงเชิรมาแล้ว ถ้ากำหนดวันได้แล้วจะมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง และกิจกรรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จะมีโครงการรับบริจาคเลือดร่วมกับกาชาด ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า จากการไปประชุมร่วมกับทางหอการค้าไทยมีนโยบายให้หอการค้าจังหวัดทำโครงการประชารัฐ โครงการประชารัฐ คือ ให้ภาคเอกชน จัดตั้งบริษัทขึ้นมา ใช้งบประมาณ ประมาณ 4,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการทั่วไปในจังหวัด จะมีเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง มาสำรองให้จังหวัดละ 1,000,000 บาท มาเป็นเงินลงทุน และทางหอการค้าต้องมระดมทุนอีก 3,000,000 บาท ในการจัดตั้งบริษัท

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 20.00 น.

จอมพงษ์ ชูทับทิม

(นายจอมพงษ์ ชูทับทิม)

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา/ตรวจรายงานการประชุม

นายพรชัย ธรรมจรรย์ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / บันทึกรายงานการประชุม

นางนั ฝน ะเอมทอง เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รายงานการประชุม